

**HỌC KHU CHÍNH GARDEN GROVE
TRƯỜNG TIỂU HỌC BRYANT ELEMENTARY SCHOOL
2024-2025 SỔ TAY CẨM NANG PHỤ HUYNH & HỌC SINH**



TRƯỜNG TIỂU HỌC BRYANT ELEMENTARY SCHOOL

8371 ORANGEWOOD AVENUE

GARDEN GROVE, CA 92840

ĐIỆN THOẠI: (714) 663-6346

**KRISTINE LEVENSON, HIỆU TRƯỞNG
LIEN THOMPSON, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GABRIELA MAFI, GIÁM THỊ**

ĐƯỜNG LỐI GARDEN GROVE

“The Garden Grove Way”

Tôn chỉ của chúng tôi:

Chúng ta có nhiệm vụ và bổn phận đào tạo con em trở thành những công dân có trách nhiệm luôn luôn nỗ lực xây dựng một xã hội đa dạng.

Nhiệm vụ của chúng tôi:

Bảo đảm tất cả học sinh đều thành công, giúp con em theo đuổi con đường học vấn bằng mọi nỗ lực để tất cả các em đều đạt được kỳ vọng cao.

MỤC TIÊU 1: KHẢ NĂNG HỌC TẬP

Mọi học sinh sẽ phát triển năng lực học tập cần thiết để tiếp tục đạt được kiến thức đứng theo tiêu chuẩn.

Mục tiêu 1A – Nội Dung Học Tập

Mục tiêu 1B – Anh Ngữ Học Thuật

Mục tiêu 1C – Thói Quen Học Tập



MỤC TIÊU 2: NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Mọi học sinh sẽ phát triển năng lực cá nhân cần thiết để thành công trong học vấn và giao tiếp.

Mục tiêu 2A – Động Lực

Mục tiêu 2B – Tình Cảm Giao Tiếp

Mục tiêu 2C – Môi Trường Học Tập & Văn Hóa



MỤC TIÊU 3: THÀNH CÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI

Tất cả học sinh sẽ được giảng dạy và rèn luyện để thành công khi ra đời qua ngành, nghề đã chọn.

Mục tiêu 3A – Sẵn Sàng Lên Đại Học Và Chọn Nghề

Mục tiêu 3B – Thành Công Ở Đại Học Và Nghề Nghiệp

LỜI GIỚI THIỆU

Chào mừng quý vị đến với Trường Tiểu học Bryant Elementary School, Ngôi nhà của gấu con Bears. Tại Bryant, chúng tôi nỗ lực cung cấp một môi trường học tập an toàn và tích cực cho học sinh của mình. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả trẻ em đều đặc biệt và có phẩm cách và giá trị, và **TẤT CẢ** trẻ em đều có thể học hỏi.

Chúng tôi tuân theo một chương trình giáo dục phù hợp với nghiên cứu hiện tại và thực hành hiệu quả, đồng thời phù hợp với đường lối của Học Khu GGUSD “The Garden Grove Way”. Chúng tôi nhấn mạnh sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, trật tự và mục đích, lấy học sinh làm trung tâm cho mọi quyết định, thái độ lạc quan, sự nhiệt tình, kỳ vọng cao và học nhóm.

Tất cả học sinh đều được khuyến khích theo tiêu chí **GROWL** –Trao tặng và Nhận được Sự tôn trọng, Giữ an toàn, Sở hữu Hành động của em, Làm việc với Niềm tự hào, Yêu thích Học tập. (**G**ive and Earn Respect, **R**emain Safe, **O**wn Your Actions, **W**ork with Pride, **L**ove to Learn).

Những thông tin dưới đây trong sổ tay này sẽ giải đáp nhiều câu hỏi về trường của chúng tôi. Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác và hãy kiểm tra ParentSquare hàng ngày để biết thêm thông tin.

GIỜ HÀNH CHÍNH

7:30 giờ sáng – 4:00 giờ chiều

Giờ Ăn Sáng

7:20 – 7:45 giờ sáng phòng MPR

Lịch Trình Học

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:

7:50 giờ sáng – 2:10 giờ chiều

Mỗi Thứ Tư:

7:50 giờ sáng – 1:20 giờ trưa

Những ngày Tan Học sớm:

7:50 giờ sáng – 1:00 giờ trưa

**BRYANT ELEMENTARY SCHOOL
2024-2025 LỊCH CỦA TRƯỜNG**

29 Tháng 7	Văn phòng trường mở cửa lại
12 Tháng 8	Ngày Tựu Trường
16-20 Tháng 9	Hội chợ Sách
19 Tháng 9	Đêm Gặp Gỡ Giáo Viên (Back to School Night)
2 Tháng 9	Lễ Lao Động (Nghỉ Học)
1 Tháng 11	Hết Kỳ Học Đầu
8 Tháng 11	Ngày Không Học Sinh (Nghỉ Học)
11 Tháng 11	Lễ Cựu Chiến Binh (Nghỉ Học)
12-19 Tháng 11	Tuần Lễ Họp Giáo Viên-Phụ Huynh (Tan Học Sớm)
25-29 Tháng 11	Tuần Lễ Tạ Ơn (Nghỉ Học)
23 Th.12 – 3 Th.1	Kỳ NGHỈ HỌC Mùa Đông
6 Tháng 1	Ngày Không Học Sinh (Nghỉ Học)
7 Tháng 1	Học Sinh Trở Lại Trường
20 Tháng 1	Lễ Tưởng Nhớ Martin Luther King, Jr. (Nghỉ Học)
24 Tháng 1	Ngày Học Thứ 100
14 Tháng 2	Lễ Tưởng Niệm Sinh Nhật Lincoln (Nghỉ Học)
17 Tháng 2	Ngày Lễ Tổng Thống (Nghỉ Học)
28 Tháng 2	Hết Kỳ Học thứ Nhì
24 Th, 2– 5 Th.3	Tuần Lễ Họp Giáo Viên-Phụ Huynh (Tan Học Sớm)
7 Tháng 3	Hội PTA Gây Quỹ chạy bộ Bubble Run
10-14 Tháng 3	Chuyến đi du ngoạn Khoa Học của Lớp 6
17-21 Tháng 3	Kỳ NGHỈ HỌC Mùa Xuân
7-10 Tháng 4	Chuyến đi du ngoạn đến Trung Tâm Tiger Woods Learning Center
14-18 Tháng 4	Hội chợ Sách
17 Tháng 4	Ngày Tham Quan Trường
28 Th. 4- 9 Th. 5	Tuần Thi Kiểm Tra của Tiểu Bang (Lớp 3– 6)
12-16 Tháng 5	Tuần Lễ Vinh Danh Giáo Viên
26 Tháng 5	Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Nghỉ Học)
28 Tháng 5	Ngày học cuối cùng

THÔNG TIN CHÍNH VỀ NHÀ TRƯỜNG

KHUNG CỬA GIA ĐÌNH (PARENT PORTAL)

Tất cả học sinh Bryant phải có chương mục Khung Cửa Gia Đình (Parent Portal). Vui lòng liên lạc văn phòng của chúng tôi nếu quý vị cần sự hỗ trợ. **Một khi mở chương mục, quý vị phải cập nhật thông tin mới nhất của mình trong Parent Portal mỗi năm học; quy trình này được gọi là Xác Nhận Dữ liệu (Data Confirmation).** Chúng tôi rất sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong quy trình này.

PARENT SQUARE

Chúng tôi thường xuyên liên lạc các gia đình qua ứng dụng ParentSquare (để lời nhắn, email và tin nhắn). Khi tải ứng dụng ParentSquare trên điện thoại lưu động, quý vị sẽ có thể xem trực tiếp các bài đăng và cảnh báo của ParentSquare (từ trường Bryant và Học Khu). Hãy tải ứng dụng ParentSquare xuống từ cửa hàng ứng dụng (app store) trên IOS hoặc Android. Quý vị hãy kiểm tra email hoặc tin nhắn về liên kết mở chương mục (activation link). Vui lòng truy cập <https://www.ggusd.us/parentsquare> hoặc gọi văn phòng của chúng tôi nếu quý vị cần hỗ trợ thêm về ParentSquare.

ĐÊM GẶP GỠ GIÁO VIÊN (BACK-TO-SCHOOL NIGHT)

Đêm trở lại trường gặp gỡ giáo viên được lên lịch cho **Thứ Năm, ngày 19 tháng 9, 2024**. Đây là sự kiện quan trọng để biết thông tin dành cho phụ huynh/người giám hộ. Các giáo viên sẽ trình bày thông tin trong hai buổi giống nhau và phụ huynh được khuyến khích tham dự một trong những buổi ấy.

Buổi Họp của Hội Phụ Huynh PTA: 5:15 – 5:30 giờ chiều, phòng MPR

Buổi I: 5:30 – 5:55 giờ chiều.

Buổi II: 6:05 – 6:30 giờ chiều.

Các buổi thuyết trình chỉ dành cho người lớn. Chúng tôi có dịch vụ giữ trẻ MIỄN PHÍ trong phòng MPR, từ 5:30-6:30 giờ chiều. Hội chợ sách sẽ diễn ra trong Thư Viện của trường. Hãy chú ý rằng tất cả các sân chơi sẽ đóng cửa trong Đêm Gặp Gỡ Giáo Viên.

GIỜ HỌC

Lớp học bắt đầu lúc 7:50 giờ sáng và các học sinh đừng đến sớm hơn 7:35 giờ sáng. (Học sinh nào ăn sáng tại trường có thể đến sớm nhất là 7:20 giờ sáng và phải vô thẳng phòng ăn MPR.) Vào ngày đầu tiên tựu trường, tất cả phụ huynh đều được chào đón và khuyến khích dẫn con em mình vô tận trong trường. **Sau ngày đầu, chỉ có mỗi học sinh được phép vào trong trường hoặc phòng MPR.** Phụ huynh nào có việc cần vô trường buổi sáng (như là có hẹn cho cuộc họp, v.v.) phải đến ghi tên tại văn phòng phía trước.

ĐIỂM DANH

Học sinh phải đến trường hàng ngày và đúng giờ. Đi học thường xuyên sẽ tạo kỹ năng sống rất quan trọng cho sự thành công của học sinh tại trường. Học sinh đến trường trễ sẽ bỏ lỡ các bài giảng có giá trị và gây gián đoạn việc học của những học sinh khác khi vào lớp trễ. Vui lòng cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn cho học sinh sau giờ học.

BÁO CÁO VẮNG MẶT

Khi học sinh vắng mặt, phụ huynh phải gọi đến văn phòng nhà trường trước 9 giờ sáng vào ngày học sinh vắng mặt. Nếu không xác minh được qua điện thoại, học sinh phải nộp tờ giấy có ghi rõ tên, lý do vắng mặt, ngày và chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ.

BỮA ĂN SÁNG VÀ ĂN TRƯA

Bữa ăn sáng và ăn trưa được **miễn phí cho tất cả học sinh**. Bữa ăn sáng được phục vụ tại phòng MPR từ 7:20–7:45 giờ sáng và bữa trưa được phục vụ trong ngày học. Học sinh cũng có thể tự mang theo thức ăn trưa từ nhà. **Xin lưu ý, văn phòng trường sẽ không nhận thức ăn trưa nào từ bên ngoài; nếu học sinh nào quên mang theo thức ăn trưa từ nhà, trường sẽ cung cấp buổi ăn trưa miễn phí cho học sinh ấy.**

(THÔNG TIN CHÍNH VỀ NHÀ TRƯỜNG tiếp theo)

KHI ĐÓN HỌC SINH VỀ SỚM

Học sinh nào cần ra về trước giờ tan học phải được phụ huynh, người giám hộ hoặc người lớn nào có tên trong danh sách khẩn cấp "Liên hệ (contacts)" trong chương mục Khung Cửa Gia Đình (Parent Portal). (Vui lòng kiểm tra thông tin hiện tại trên trang "Liên hệ" của quý vị) **Vi mục đích an toàn và bảo mật, tất cả người lớn phải trình giấy tờ có hình hợp lệ khi đón học sinh về sớm, như bằng lái xe, thẻ căn cước California hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp. Người dưới tuổi vị thành niên không được đón học sinh về.**

LỊCH TRÌNH VÀ HỒ SƠ CỦA HỌC SINH

Tất cả học sinh sẽ nhận được một thư mục màu xanh trời. Thư mục này dùng để đựng tờ rơi, lịch hàng tháng, thư từ, giấy phép và các thông tin quan trọng khác mà học sinh sẽ cần. **Phụ huynh vui lòng kiểm tra ba lô và thư mục của con em mình mỗi tối.** Ngoài ra, các học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 sẽ được phát một cuốn sổ tay lịch trình (student planner). Phụ huynh nên kiểm tra sổ tay của con em mình hàng đêm để biết những bài tập và các ghi chú/ nhận xét từ giáo viên.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Mục tiêu của bài tập về nhà là phát triển tính tự giác, trách nhiệm của học sinh và giúp học sinh phát triển thói quen học tập tốt. Bài tập về nhà được thiết kế để củng cố các khái niệm và tiêu chuẩn được dạy trong lớp. Học sinh được khuyến khích đọc sách vào buổi tối. Chúng tôi đề nghị học sinh có thời gian để học tập hàng ngày và một chỗ ngồi học tại nhà.

CÁCH LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH

Trường Bryant luôn nỗ lực để thông báo cho phụ huynh về những sự kiện và thông tin quan trọng thông qua ParentSquare, những tờ rơi và thư từ, trên bảng của trường ở trước phòng MPR, các cuộc họp phụ huynh “ăn bánh cùng Hiệu Trưởng” (“Pastries with the Principal”) và các cuộc họp phụ huynh-giáo viên vào mùa thu và mùa xuân. Quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Facebook và Instagram! Vui lòng kiểm tra thư mục màu đỏ trong ba lô của con em quý vị mỗi tối để biết lịch trình học, tờ rơi, thư từ và các thông tin quan trọng khác.

Giáo viên cũng sẽ trao đổi với phụ huynh về sự tiến bộ học vấn của học sinh theo nhiều cách khác nhau, bao gồm qua ParentSquare, cuộc gọi điện thoại, email, ghi chú, nhận xét trong sổ tay của học sinh và học bạ. Nếu quý vị muốn gặp giáo viên của con em mình, vui lòng gọi điện để lấy hẹn gặp trước hoặc sau giờ học. Nếu quý vị có thắc mắc về lớp học, vui lòng chia sẻ với giáo viên của con em quý vị càng sớm càng tốt. Nếu quý vị có câu hỏi hay mối quan tâm nào khác, vui lòng liên lạc Hiệu trưởng để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.

SÁCH HỌC VÀ TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG

Học sinh được yêu cầu phải đối xử tôn trọng với sách giáo khoa, đồ nội thất, công nghệ, sách thư viện, tài liệu và tất cả tài sản của trường. Học sinh có trách nhiệm trả tiền lại cho những cuốn sách giáo khoa, sách thư viện và vật sở hữu nào của trường bị hư hỏng hoặc bị mất. Phụ huynh có thể phải chịu trách nhiệm về việc con em mình cố ý làm hỏng bất kỳ tài sản nào của trường.

THAY ĐỔI LỚP HỌC

Do những thay đổi về hướng dẫn ghi danh và giảm số lượng của các lớp học, đôi khi chúng tôi phải chuyển học sinh qua lớp khác nhau và/hoặc mở ra các lớp kết hợp. Việc này có thể diễn ra trong vài tuần đầu sau ngày tựu trường, nhưng nó cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong suốt năm học. Chúng tôi thấy rằng các trẻ em thích nghi nhanh chóng và chất lượng giảng dạy tại Bryant sẽ giúp con em quý vị đón nhận sự thay đổi này cách suôn sẻ. Sự ủng hộ tích cực của quý vị về mọi sự thay đổi sẽ giúp ích sự thích nghi dễ dàng của con em quý vị. Xin cảm ơn trước sự hợp tác và thông cảm của quý vị nếu chúng tôi phải chuyển đổi lớp.

SINH NHẬT

Không được phép mang vào trường các bánh nướng nhỏ (cupcakes), bánh cookies, kẹo, bong bóng, hoa, v.v.. Nếu quý vị muốn gửi túi quà nào không phải thực phẩm (như nhãn dán (stickers), bút chì, cục gôm, v.v.), vui lòng liên lạc giáo viên của con em quý vị hai ngày trước ngày sinh nhật để bàn và sắp xếp về việc ấy.

ĐIỆN THOẠI LƯU ĐỘNG & ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Học sinh có thể mang điện thoại lưu động, đồng hồ thông minh, v.v. đến trường. Tuy nhiên, học sinh phải tắt điện thoại và không được để lộ ra ngoài hoặc sử dụng trong giờ học. Các thiết bị được sử dụng để nhắn tin, gọi điện, chụp ảnh, v.v. trong giờ học sẽ được lưu trữ trong văn phòng Hiệu Trưởng và sẽ được giao cho phụ huynh/người giám hộ. Xin lưu ý rằng tin nhắn và hình ảnh có thể sẽ được ban quản lý xem xét trong quá trình điều tra các sự cố về kỷ luật. Phụ huynh vui lòng không gọi điện hoặc nhắn tin cho con em quý vị trong giờ học. Nếu quý vị cần liên lạc với học sinh, vui lòng gọi văn phòng. Nhà trường không chịu trách nhiệm về các thiết bị nào bị mất hoặc bị đánh cắp.

MẤT VÀ TÌM THẤY ĐỒ

Mỗi học sinh phải viết tên mình trên tất cả món đồ dùng cá nhân. Không bao giờ được mang các vật dụng có giá trị và số tiền mặt lớn đến trường. Vui lòng liên lạc văn phòng nếu quý vị cần kiểm tra thùng “đồ bị mất và đã tìm có” (Lost & Found). Tất cả các món đồ không ai nhận lại sẽ được gửi từ thiện hoặc vứt bỏ vào những tháng 12, tháng 3 và tháng 6. Nhà trường không chịu trách nhiệm thay thế các vật dụng cá nhân.

HỌC SINH ĐI BỘ ĐẾN TRƯỜNG

Học sinh phải băng qua đường trên vạch và tuân thủ mọi luật giao thông khi đi bộ đến và về từ trường. Học sinh phải về thẳng nhà sau giờ học. Nếu con em quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào khi đi bộ đến và về từ trường, vui lòng báo cáo ngay cho văn phòng. Vui lòng thường xuyên xem lại các điểm dưới đây với con em quý vị:

- Học sinh không bao giờ được đi bộ về nhà một mình.
- Tin vào trực giác của mình. Nếu em cảm thấy mình đang bị theo dõi hoặc có điều gì đó không ổn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức.
- Nếu một người lạ đến gần em hoặc yêu cầu giúp đỡ, đừng nói chuyện với người đó. Cứ tiếp tục đi.
- Không bao giờ tiếp cận người lạ trên xe máy.
- Không nhận kẹo hoặc bất kỳ vật dụng nào khác từ người lạ.
- Không bao giờ đi bộ với người lạ bất kể người đó nói gì với em.
- Nếu có người theo dõi em, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức. Tìm người lớn để giúp em.
- Nếu người lạ túm lấy em, hãy làm mọi cách có thể để ngăn người đó kéo em ra xa hoặc lôi em vào xe của họ. Làm mọi cách để thu hút sự chú ý của những người khác có thể giúp em.

XE ĐẠP, V.V.

Học sinh có thể đi xe đạp, ván trượt hoặc xe tay ga (scooter) đến và đi từ trường với sự cho phép của phụ huynh. Học sinh bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và phải tuân thủ mọi luật giao thông khi đến và đi từ trường. Học sinh có trách nhiệm khóa hoặc cất trong khu vực giữ xe đạp hoặc sắp xếp với giáo viên để cất ván trượt trong lớp học. Học sinh không được đạp bất kỳ lúc nào xe đạp, ván trượt, xe scooter trong khuôn viên trường. Nhà trường không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất cắp bất kỳ xe đạp hay ván trượt nào.

LINH VẬT CỦA TRƯỜNG

Chúng tôi là Trường Tiểu học Bryant, Ngôi nhà của những chú Gấu. Linh vật mới của chúng tôi là Buddy the Bear. Hãy sẵn sàng để GẦM LÊN!



VĂN PHÒNG Y TẾ

THUỐC

Vui lòng thông báo cho văn phòng y tế nếu con em quý vị đang dùng thuốc. Học sinh không được phép mang theo hoặc uống thuốc (dù theo toa hay không) tại trường. Chỉ được uống thuốc trong trường dưới sự giám sát của nhân viên nhà trường và chỉ khi phụ huynh và bác sĩ đã điền đầy đủ các mẫu đơn phù hợp. Các mẫu đơn ấy có sẵn tại Văn Phòng Y tế của chúng tôi. Xin lưu ý những điều sau:

- Phụ huynh và bác sĩ phải ký vào mẫu đơn.
- Mẫu đơn phải có đóng dấu của phòng y tế nơi trẻ được điều trị. Con dấu phải có tên và địa chỉ của cơ sở.
- Nếu học sinh phải dùng nhiều loại thuốc ở trường, thì quý vị phải điền một mẫu đơn riêng cho mỗi loại thuốc.

THƯƠNG TÍCH VÀ BỆNH TẬT

Nếu học sinh bị thương hoặc bị bệnh khi tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, học sinh đó phải thông báo ngay cho giáo viên. Nếu con em quý vị đã trải qua bất kỳ loại điều trị, thủ thuật, phẫu thuật nào, v.v. và/hoặc đang đeo hoặc sử dụng bất kỳ loại dụng cụ hay thiết bị y tế nào, vui lòng thông báo ngay cho phòng y tế; **phải có giấy của bác sĩ với các hướng dẫn và hạn chế cụ thể trước khi học sinh có thể trở lại học**. Bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

- Bó bột, dây đeo, niềng răng, giày ống
- Nạng, xe tập đi, gậy
- Xe lăn, xe lăn đầu gối
- Mũi khâu, ghim bấm hoặc chỉ khâu
- Nẹp, băng quấn hoặc bất kỳ loại băng nào (do phụ huynh/người giám hộ hoặc bác sĩ/chuyên gia y tế áp dụng)
- Bất kỳ dụng cụ hoặc thiết bị y tế nào khác

Vì lý do an toàn và trách nhiệm pháp lý, học sinh nào có hạn chế về mặt y tế không được bước ra sân chơi trong giờ ra chơi hoặc giờ thể dục. Học sinh sẽ ra chơi ở một địa điểm khác.

TRỨNG CHẤY (CHÍ)

Học sinh nào có chấy và/hoặc trứng chấy quá nhiều phải bắt đầu điều trị ngay lập tức. Phụ huynh/người giám hộ phải gặp trợ lý y tế hoặc y tá để trình bằng chứng điều trị.

MẮT ĐỎ

Học sinh bị đau mắt đỏ sẽ được gửi về nhà cho đến khi quý vị cung cấp giấy của bác sĩ cho phép học sinh trở lại học.

Vui lòng liên lạc Văn phòng Y tế của chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc để hiểu rõ các thông tin trên.

AN TOÀN

Sự an toàn và sức khỏe của tất cả học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực duy trì một khuôn viên trường an toàn cho từng học sinh. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh thường xuyên xem xét các hành vi an toàn và phù hợp với con em mình.

QUY TẮC VÀ THỦ TỤC BÃI ĐỖ XE

Quý vị sẽ luôn gặp phải sự chậm trễ khi đưa đón học sinh vào buổi sáng và vào giờ tan học. Vì sự an toàn của tất cả trẻ em và nhân viên trường, quý vị vui lòng tuân thủ các quy định đưa đón học sinh dưới đây:

- Lái xe chậm, nhập làn cẩn thận và sử dụng tín hiệu đèn.
 - Theo các hướng dẫn của nhân viên trường.
 - Học sinh phải xuống xe ở cửa xe bên phải, phía vỉa hè.
 - **Tài xế, vui lòng ngồi trong xe!** Khi ra khỏi xe, quý vị có thể bị xe khác đụng và gây cản trở giao thông. Nhân viên trường sẽ giúp đưa học sinh xuống.
 - Khi lái ra khỏi bãi đậu xe của trường, chỉ được rẽ phải.
 - Băng qua trên làn đường và theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ giao thông của thành phố.
 - Vui lòng không cho hành khách xuống xe khi quý vị đang ở vị trí hai làn đường xe trên Đường Orangewood.
 - Tuân thủ mọi luật giao thông trên Đường Orangewood, ví dụ: không đậu xe ở bất kỳ khu vực cấm nào, không quay đầu xe trái phép, v.v. Cảnh sát giao thông GGD sẽ giám sát khu vực này và sẽ phạt những tài xế vi phạm các luật này.
- Vui lòng chia sẻ thông tin này với bất kỳ người thân, bạn bè hoặc những ai đưa/đón con em quý vị hoặc có thể phải đến văn phòng/ trường (ví dụ: người chăm sóc trẻ em, v.v.). Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác và hỗ trợ hết mình của quý vị tại bãi đậu xe. Cảm ơn quý vị đã cùng nhau giữ cho trường học của chúng ta an toàn nhất có thể.

ĐÓNG CỬA TRƯỜNG

Bất cứ ai trước khi bước vào khuôn viên trường, từ 7:30 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều, phải ghi tên tại văn phòng và phải đeo thẻ “khách” (visitor). Vào ngày đầu tiên tựu trường, tất cả phụ huynh đều được chào đón và khuyến khích dẫn con em mình đến trước lớp. Sau ngày đầu, chỉ có mỗi học sinh được phép vào trong trường hoặc phòng MPR. Phụ huynh nào có việc cần vô trường buổi sáng (như là có hẹn cho cuộc họp, v.v.) phải đến ghi tên tại văn phòng phía trước.

Vi lý do an toàn, chó và các thú cưng khác (trừ động vật phục vụ- service animals) không được phép vào khuôn viên trường.

KẾ HOẠCH KHẨN CẤP

Nhà trường có kế hoạch bảo đảm sự an toàn cho học sinh trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa. Kế hoạch này có sẵn tại văn phòng nhà trường. Các cuộc diễn tập an toàn được tiến hành hàng tháng. Các thiết bị khẩn cấp và thiết bị liên lạc khẩn cấp đều được cất giữ tại trường. Phụ huynh phải cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp hiện tại của con em mình trên trang Khung Cửa Gia Đình (Parent Portal). Học sinh sẽ được hướng dẫn về các quy trình giữ an toàn và khẩn cấp tại trường và phải hợp tác trong suốt các cuộc diễn tập khẩn cấp.

CÁC MẶT HÀNG BỊ CẤM

Rượu, sản phẩm thuốc lá, ma túy, đồ dùng liên quan đến ma túy, dao, súng, vũ khí và đèn chiếu laser đều bị nghiêm cấm trong khuôn viên trường và trên xe buýt mọi lúc. *Bao gồm súng đồ chơi, dao hoặc vũ khí trông giống thật.* Nếu quý vị hoặc con em mình thấy hoặc biết bất kỳ loại vật phẩm nào trong số này trong khuôn viên trường, vui lòng báo ngay cho văn phòng hoặc bất kỳ nhân viên nào của trường. Vì lý do an toàn, xe máy, máy bay mô hình, cây chơi gôn, giày trượt patin, ván trượt, giày cao gót, xe tay ga, đồ chơi fidget spinner, đồ chơi và thiết bị điện tử/máy game không được phép mang vào khuôn viên trường. Học sinh nào mang và/hoặc sử dụng bất kỳ vật nào trong số này có thể bị tịch thu và phải được phụ huynh/người giám hộ đến nhận lại. Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu chúng bị mất hoặc bị đánh cắp. Phụ huynh được khuyến khích kiểm tra ba lô của con em mình vào mỗi buổi sáng để bảo đảm rằng các món đồ chơi hoặc các vật dụng nào không phù hợp không được mang đến trường.

KỶ VỌNG VỀ TRANG PHỤC VÀ VỆ SINH CỦA HỌC SINH (QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC)

Tất cả học sinh phải ăn mặc phù hợp, kín đáo và an toàn cho mọi hoạt động của trường. Quần áo phải gọn gàng, sạch sẽ và có kích thước phù hợp, không bị xệ hoặc hở đồ lót quá mức. Không được mặc đồ ngủ. Không được mặc bất kỳ loại quần áo nào có logo không phù hợp, bao gồm cả những nội dung liên quan đến ma túy, thuốc lá, rượu, bạo lực, tử vong, băng đảng hoặc ngôn ngữ khiêu dâm/thô tục/không phù hợp. Phụ huynh phải giám sát những gì con em mình mặc đến trường. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu con em mình vi phạm quy định về trang phục. Học sinh nào mặc đồ không phù hợp đến trường sẽ phải thay quần áo.

ÁO SƠ MI VÀ ÁO BLOUSE

Áo sơ mi và áo khoác phải che toàn bộ phần thân trên, bao gồm cả vai, eo, lưng và ngực. Không được phép mặc áo ngắn hở bụng (crop top), áo hở vai, áo dây mảnh, áo mỏng hoặc áo ba lỗ.

QUẦN NGẮN, VÁY VÀ QUẦN

Không được mặc “quần short ngắn” hoặc váy ngắn (miniskirts). Trường Bryant tuân theo quy tắc “tay để sang một bên” đối với quần short và váy. Quy tắc “tay để sang một bên” có nghĩa là khi học sinh giữ thẳng tay xuống bên hông thì quần short hoặc váy của các em phải dài bằng ngón tay giữa/ngón tay dài nhất của em. Bất kỳ áo gì ngắn hơn thế đều không được phép mặc đi học.

Quần jean, quần dài phải kín đáo và phù hợp với trường tiểu học. Không được phép mặc quần jean rách hoặc thủng quá nhiều, tức là các lỗ/rách trên quần jean của học sinh không được để lộ phía trên đùi của học sinh. Quần áo và quần không được quá rộng hoặc tụt. Xin lưu ý rằng học sinh không được phép mặc y phục của các Câu Lạc Bộ chuyên nghiệp (Pro Club) trong khuôn viên trường.

GIÀY

Vì lý do an toàn, học sinh phải mang giày mọi lúc khi ở trong khuôn viên trường. Giày phải che toàn bộ bàn chân và phù hợp với các hoạt động giải lao hoặc thể dục. Học sinh nên mang giày thể thao (tennis shoes) với vớ. Không được đi dép Crocs, giày hở ngón chân, dép flip flop, giày cao gót, dép lê hoặc dép đi trong nhà.

MŨ VÀ KÍNH MÁT

Có thể đội mũ và kính mát khi ra ngoài trời để chống nắng, với vành mũ hướng phía trước. Học sinh không được đội mũ và kính mát bên trong phòng học trừ khi có lý do y tế chính đáng.

TRANG SỨC, TÓC VÀ TRANG ĐIỂM

Trang sức phải đơn giản và an toàn. Học sinh không được phép đeo bông tai lủng lẳng và dây chuyền, bông tai có lỗ hổng (ear spacers), và những trang sức khác gây mất tập trung. Tóc phải để tự nhiên, không có kiểu tóc hoặc màu sắc gây mất tập trung. Không được phép trang điểm. Móng tay phải cắt ngắn và an toàn. Vì lý do an toàn, không được phép làm móng acrylic, móng giả hoặc móng quá dài (thật hay giả). Do dị ứng, không được sử dụng nước hoa, spray xịt toàn thân, v.v. ở trường.

KỶ VỌNG VỀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH

Bryant đã áp dụng phương pháp Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (Positive Behavioral Interventions and Supports-PBIS) để thúc đẩy sự an toàn của trường học và hành vi tốt. Chúng tôi sử dụng PBIS để dạy học sinh về kỳ vọng và chiến lược hành vi và hỗ trợ năng lực xã hội-cảm xúc, thành công trong học vấn và môi trường học tập tích cực. Phương châm PBIS của chúng tôi là **"GROWL"** có nghĩa là Cho đi và Nhận lại sự Tôn trọng, Giữ an toàn, Chịu Trách Nhiệm với Hành Động của mình, Làm việc với Niềm Tự Hào, Yêu thích Học Hỏi (**Give and Earn Respect, Remain Safe, Own Your Actions, Work with Pride, Love to Learn**). Linh vật của chúng tôi là chú gấu Buddy the Bear.

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TRƯỜNG

- "GROWL" gầm gừ như một chú gấu
- Đến trường với sự chuẩn bị và sẵn sàng học tập mỗi ngày.
- Luôn giữ tay, chân và đồ vật của em cho riêng mình mọi lúc.
- Đối xử tôn trọng với mọi người, với trường và sách vở, tài liệu của chúng tôi.
- Báo cáo ngay với giáo viên hoặc bất kỳ nhân viên nào khác về những hành vi bất nạt.
- Báo cáo ngay với giáo viên hoặc bất kỳ nhân viên nào khác về bất kỳ hành vi hoặc vật thể nguy hiểm nào.
- Không nhai kẹo cao su trong khuôn viên trường.
- Luôn cố gắng hết sức.

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI LAO VÀ SÂN CHƠI

- Luôn giữ an toàn và chơi công bằng.
- Luôn đối xử lịch sự và tôn trọng với người giám sát khuôn viên sân chơi.
- Sử dụng thiết bị trên sân chơi và xích đu một cách phù hợp và an toàn.
- Ở trong khu vực được giám định - không có học sinh nào ở hành lang, vỉa hè hoặc phía sau các tòa nhà.
- Giữ khoảng cách 20 feet so với tất cả hàng rào và cổng ra vào.
- Không đánh nhau, đùa giỡn, vật lộn, chơi thô bạo,
- Không trêu chọc, chửi thề, đe dọa hoặc bắt nạt.
- Không nhặt hoặc ném đá, gậy, cát, cỏ, đất, v.v.
- Không chơi hoặc tụ tập trong nhà vệ sinh, ví dụ như trèo lên bồn cầu, chơi phía sau cửa phòng vệ sinh.
- Không trèo lên bàn, tay cầm, lan can, chỗ uống nước hoặc hàng rào.
- Học sinh phải sử dụng nhà vệ sinh và đi uống nước TRƯỚC KHI chuông reo.
- Khi hết giờ giải lao và chuông reo, tất cả học sinh ngoài sân chơi phải "đứng im" ngay lập tức và chờ hướng dẫn từ người giám sát.

QUY ĐỊNH TRONG PHÒNG ĂN MPR (CĂNG TIN)

- Luôn đối xử lịch sự và tôn trọng với nhân viên căng tin.
- Lắng nghe và làm theo hướng dẫn.
- Sử dụng "giọng nói nhỏ ở nhà" của em trong căng tin - không la hét, gào thét hoặc gây tiếng ồn lớn.
- Ngồi yên tại bàn được chỉ định cho đến khi được phép đi.
- Giơ tay lên nếu em cần trợ giúp.
- Giữ khu vực của em sạch sẽ và nhặt rác trước khi rời đi.
- Không ném thức ăn hoặc đồ dùng.
- Học sinh **không được** chia sẻ thức ăn với nhau (do dị ứng).

HẬU QUẢ

Tại Bryant, chúng tôi dùng cách của PBIS hướng dẫn để tập trung vào việc phòng ngừa chứ không phải trừng phạt. Các hậu quả của những hành vi tiêu cực hoặc không an toàn sẽ có thể được giải quyết bằng cách nhắc nhở, chuyển hướng, thực hành cách tiếp cận thúc đẩy hành vi tốt, tư vấn, cảnh báo, can thiệp, hòa giải, phạt cách ly và họp phụ huynh. Đối với các hành vi có vi phạm nghiêm trọng, học sinh có thể bị đình chỉ học và trong trường hợp nghiêm trọng, học sinh có thể bị chuyển đến Ủy Ban Kỷ Luật Của Quận (District Discipline Committee -DDC).

GIẢI THƯỞNG CHO HỌC SINH

Những thành tích, về mặt học tập và hành vi, đều rất quan trọng và được công nhận ở tất cả các cấp lớp.

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG THEO HỌC KỲ

Các buổi lễ này thường được tổ chức vào cuối mỗi học kỳ để ghi nhận và tôn vinh thành tích học tập trong các lĩnh vực Đọc, Viết, Toán, Năng Lực và Điểm Danh. *Phụ huynh sẽ nhận được thư mời tham dự buổi lễ trao bằng khen nếu con em quý vị sẽ được nhận bằng khen. Thư mời sẽ được con em quý vị mang về nhà.*

BẢNG KHEN DANH DỰ

Mỗi học kỳ, học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 sẽ được trao bằng khen Danh dự (Honor Roll) vì thành tích trong ba lĩnh vực học tập cốt lõi – Đọc, Viết và Toán. Bảng Khen Danh dự có ba cấp như sau:

- **Bảng Danh dự từ Giáo Viên (Teacher’s Honor Roll):** Học sinh nào đạt điểm “3” trong ba lĩnh vực học tập cốt lõi được liệt kê ở trên và không có điểm “U” nào và ít hơn ba điểm “N”.
- **Bảng danh dự từ Hiệu trưởng (Principal’s Honor Roll):** Học sinh nào đạt một điểm “3” và hai điểm “4” trong ba lĩnh vực học tập cốt lõi được liệt kê ở trên và không có điểm “U” nào và ít hơn ba điểm “N”.
- **Bảng danh dự từ Giám Thị (Superintendent’s Honor Roll):** Học sinh nào đạt ba điểm “4” trong ba lĩnh vực học tập cốt lõi được liệt kê ở trên và không có điểm “U” nào và ít hơn ba điểm “N”.

CÁC BUỔI HỌP GROWL

Chúng tôi theo phương châm của PBIS là “**GROWL**” có nghĩa là:

- Trao đi và nhận lại sự tôn trọng (**G**ive and **E**arn Respect)
- Giữ an toàn, Chịu Trách Nhiệm với Hành Động của mình (**R**emain Safe, **O**wn Your Actions)
- Làm việc với lòng tự hào (**W**ork with **P**ride)
- Yêu thích học hỏi (**L**ove to **L**earn)

Tất cả học sinh được khuyến khích sử dụng phương châm GROWL trong lớp học và ở mọi nơi trong trường.

Chúng tôi có các buổi tập họp GROWL hàng tháng để ghi nhận hành vi tích cực, an toàn và tôn trọng của một học sinh trong mỗi lớp. *Văn phòng sẽ thông báo cho phụ huynh nếu con em của quý vị được chọn nhận bằng khen GROWL.*



NẠN BẮT NẠT

Nạn bắt nạt là hành vi/cử chỉ lặp đi lặp lại qua cách công khai hay giấu giếm, có thể bao gồm cả giao tiếp bằng lời nói hay chữ viết/qua điện tử; có thể thực hiện hành động thể chất; hoặc bất kỳ hành vi nào khác do một cá nhân hoặc một nhóm học sinh thực hiện đối với một học sinh khác với mục đích quấy rối, chế giễu, làm nhục, đe dọa hoặc làm hại một học sinh khác. Nạn bắt nạt có thể diễn ra dưới nhiều hình thức bao gồm nói xấu, đồn đại, trò đùa, ám chỉ, bình luận hạ thấp, vẽ họa tranh biếm, trò đùa, cử chỉ, tấn công thể xác, đe dọa, tin nhắn trên điện thoại lưu động hay qua email, các mạng xã hội và hành động thể chất.

QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG BRYANT VỀ NẠN BẮT NẠT

- Học sinh sẽ không bắt nạt người khác.
- Học sinh sẽ giúp đỡ người khác khi họ bị bắt nạt.
- Khi biết ai đó đang bị bắt nạt, học sinh sẽ báo cho người lớn ngay lập tức.

CẦN LÀM GÌ NẾU CON EM QUÝ VI BI BẮT NẠT

HÃY...

- Cho phép con em quý vị nói về những trải nghiệm bị bắt nạt của mình. Viết ra những gì đã chia sẻ.
- Đồng cảm với con em quý vị.
- Liên lạc ngay với giáo viên của con em quý vị.
- Làm việc chặt chẽ và hợp tác với nhân viên nhà trường để giúp giải quyết vấn đề.
- Khuyến khích con em quý vị liên lạc với những học sinh thân thiện trong lớp của mình.
- Hãy dạy con em mình các chiến lược an toàn, chẳng hạn như cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn.

KHÔNG...

- Không nói với con em quý vị bỏ qua việc bắt nạt.
- Không đổ lỗi cho con em quý vị hoặc cho rằng con mình đã làm điều gì đó khiến con bị bắt nạt.
- Không khuyến khích trả đũa bằng vũ lực.

CẦN LÀM GÌ NẾU CON EM QUÝ VI CHỨNG KIẾN NẠN BẮT NẠT

- Dạy con em quý vị cách tìm kiếm sự giúp đỡ mà không bị tổn thương.
- Khuyến khích con em quý vị can thiệp qua lời nói (nếu an toàn) bằng cách nói những câu như "Dừng lại!"
- Nói với con em quý vị không được cổ vũ hoặc thậm chí là lạng lẹ nhìn xem việc bắt nạt. Những điều này chỉ khuyến khích kẻ bắt nạt.
- Giúp con em quý vị hỗ trợ những ai có xu hướng bị bắt nạt.
- Dạy con em quý vị mời mọi người cùng tham gia các hoạt động.
- Khen ngợi và khen thưởng "những hành động dũng cảm thầm lặng" khi con em quý vị cố gắng làm điều đúng đắn để ngăn chặn nạn bắt nạt, ngay cả khi con em mình không thành công.

PHÒNG NGỪA NẠN BẮT NẠT TRÊN MẠNG

- Nói chuyện với con em quý vị về những cách phù hợp để tương tác trực tuyến. Hãy tử tế khi ở trên trực tuyến.
- Đặt ra các nguyên tắc cho gia đình về việc sử dụng máy tính.
- Đặt máy tính ở khu vực chung trong nhà.
- Thường xuyên theo dõi việc sử dụng mạng internet của con em mình và cho chúng biết quý vị có ý định làm như vậy.
- Giáo dục con em quý vị về dấu vết (footprints) trên mạng của chúng - những gì các em đăng trực tuyến sẽ được lưu trực tuyến để mọi người đều có thể xem.
- Nói với con em quý vị rằng hãy cho quý vị biết nếu chúng bị bắt nạt hoặc đe dọa trực tuyến.
- Nói với con em quý vị rằng hãy suy nghĩ rõ ràng trước khi viết - không gửi tin nhắn khi tức giận.
- Nói với con em quý vị không được phản ứng với kẻ bắt nạt trên mạng. Phản ứng với họ có thể khiến gây ra thêm nhiều cuộc tấn công hơn.

GIỮ AN TOÀN TRÊN MẠNG

SỰ GIÁM SÁT CỦA PHỤ HUYNH

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh “nhận thức về web”, để biết con mình đang làm gì trên trực tuyến và con mình đang nói chuyện và chia sẻ thông tin với ai. Phụ huynh được khuyến khích thường xuyên theo dõi việc con em mình sử dụng mạng Internet trên máy vi tính, máy laptop, iPad hoặc điện thoại thông minh. Vì lý do an toàn, trẻ em không bao giờ được đăng video và ảnh của mình hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (như tên, số điện thoại, địa chỉ) trên mạng hoặc bất kỳ trang mạng xã hội nào.

Dưới đây là một số luận suy nghĩ hướng dẫn dành cho phụ huynh:

- Tìm hiểu về Internet và những gì con quý vị làm trên đó.
- Tạo thỏa thuận với gia đình về việc sử dụng Internet.
- Đồng hành cùng con em quý vị trên trực tuyến khi chúng học cách sử dụng mạng.
- Dạy con em quý vị không chia sẻ thông tin cá nhân.
- Khuyến khích đối thoại cởi mở về hành vi trên mạng.
- Đặt máy tính của con em quý vị ở khu vực được sử dụng nhiều trong nhà.
- Khám phá các công cụ lọc nội dung (filter) và kiểm soát quyền truy cập (control access).
- Biết cách xem lịch sử và nội dung mà con em quý vị truy cập trên mạng.

Chúng tôi yêu cầu quý vị lưu ý đến các hoạt động trên mạng của con em mình và trao đổi với con về những điều phù hợp và rủi ro liên quan đến thông tin trên các trang mạng. Ngoài ra, chúng tôi lo ngại về tác động đến việc học vấn ở trường, vì trẻ em dành nhiều thì giờ giao tiếp trên các diễn đàn mạng sau giờ học. Chúng tôi khuyến khích quý vị bắt đầu quá trình giải quyết vấn đề này để chúng tôi có thể hợp tác với quý vị và con em quý vị cùng nâng cao sự nhận thức và hiểu biết về các vấn đề công nghệ này.

MẠNG XÃ HỘI

Trẻ em dưới 13 tuổi không được đăng ký và/hoặc sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào. Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (The Children’s Online Privacy Protection Act- COPPA) bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em dưới 13 tuổi. COPPA cấm các trang web thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm cả nơi ở của trẻ. Các trang mạng xã hội không được phép đăng ký bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài khoản email, trò chơi và mạng xã hội như Instagram, TikTok, Snap Chat, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, tumblr và Google+. (Theo trang mạng của họ, Google là hệ thống đăng nhập hợp nhất cho phép người dùng truy cập vào các sản phẩm như Google+, Gmail, YouTube, v.v. và yêu cầu độ tuổi tối thiểu để sở hữu Tài khoản Google là 13. Một số sản phẩm của Google, chẳng hạn như YouTube, có yêu cầu về độ tuổi cụ thể hơn).

SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH

Các tổ chức và ủy ban phụ huynh đưa ra những gợi ý và sự hỗ trợ có giá trị để cải thiện trường học và nâng cao các chương trình giáo dục. Các hoạt động của trường có hiệu quả nhờ sự tham gia thường xuyên của phụ huynh. Tất cả phụ huynh được khuyến khích mạnh mẽ tham dự Đêm Gặp Gỡ Giáo Viên (Back-to School Night) vào mùa thu, Ngày Đi Tham Quan Trường (Open House) vào mùa xuân và tham gia Hội phụ huynh-giáo viên (PTA) của chúng tôi. Phụ huynh cũng có cơ hội tham gia với tư cách là đại diện được bầu vào Hội Đồng Trường Học (SSC) và Ủy Ban Cố Vấn Anh Ngữ (ELAC) của chúng tôi.

HỘI PHỤ HUYNH GIÁO VIÊN BRYANT (PTA)

Hội PTA Bryant tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm giáo dục và xã hội tốt nhất có thể cho con em chúng tôi. Hội chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện; chúng tôi quản lý ngân sách và thu quỹ. Chúng tôi khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, chúng tôi hợp tác, nấu ăn, trang trí và sáng tạo. Hội PTA tài trợ và giúp điều hành hầu hết các "hoạt động bổ sung (extras)" thú vị cho trường của chúng tôi, chẳng hạn như các chuyến đi du ngoạn, hội chợ sách, hội họp, đêm chiếu phim, phát kẹo Trunk or Treat và nhiều hoạt động khác. Công việc này rất hữu ích. Có nhiều cách để quý vị có thể tham gia vào Hội PTA, và bất kỳ mức độ tham gia nào cũng được đánh giá cao. Chỉ cần vài giờ mỗi năm có thể thực sự tạo nên sự khác biệt! Hãy tham gia Hội Bryant PTA ngay hôm nay!

LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN TRONG LỚP HỌC

Nếu quý vị quan tâm đến việc làm tình nguyện trong lớp học của con em mình, vui lòng liên lạc thư ký trường của chúng tôi. Người tình nguyện viên phải trên 18 tuổi và được yêu cầu hoàn thành Mẫu Đơn của Học Khu GGUSD, đơn cho tình nguyện viên Bryant và xét nghiệm bệnh lao hiện tại trước khi làm tình nguyện (TB testing). Quý vị có thể xin các mẫu đơn này tại văn phòng trường. Hiệu trưởng là người phê duyệt cuối cùng tất cả các nhiệm vụ của tình nguyện viên như các hoạt động, ngày và giờ.



TRƯỜNG TIỂU HỌC BRYANT
2024-2025 KẾ HOẠCH PHỤ HUYNH/HỌC SINH/NHÀ TRƯỜNG HỌC TIÊU ĐỀ I

CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN

Tôi đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau đây theo khả năng tốt nhất của mình:

- Cố gắng thúc đẩy học sinh học tập.
- Có kỳ vọng cao và giúp mọi trẻ em phát triển tình yêu học vấn.
- Thường xuyên trao đổi với gia đình về tiến trình học vấn của học sinh.
- Cung cấp môi trường học ấm áp, an toàn và chu đáo.
- Cung cấp bài tập về nhà có ý nghĩa hàng ngày để luyện và mở rộng việc học (Lớp Mẫu Giáo và lớp 1 trong 20 phút; 30 phút cho lớp 2-3; và 60 phút cho lớp 4-6).
- Tham gia các cơ hội phát triển chuyên môn giúp cải thiện việc giảng dạy và học tập, đồng thời hỗ trợ việc hình thành quan hệ đối tác với gia đình và cộng đồng.
- Tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định hợp tác và luôn làm việc với các gia đình và đồng nghiệp trong trường để biến trường học thành nơi dễ tiếp cận và hoan nghênh các gia đình, giúp mỗi học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập cao.
- Tôn trọng nhà trường, học sinh, nhân viên và gia đình.

CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH/PHỤ HUYNH

Tôi đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau đây theo khả năng tốt nhất của mình:

- Cung cấp thời gian và địa điểm yên tĩnh để làm bài tập ở nhà và theo dõi việc học của con tôi.
- Đọc cho con tôi nghe hoặc khuyến khích con tôi đọc sách mỗi ngày (20 phút cho lớp TK-3; 30 phút cho lớp 4-6).
- Bảo đảm rằng con tôi đi học đúng giờ mỗi ngày, ngủ đủ giấc, được chăm sóc y tế thường xuyên và dinh dưỡng hợp lý.
- Thường xuyên theo dõi sự tiến bộ học tập của con tôi ở trường và trao đổi với giáo viên của con tôi khi cần.
- Tham gia các hoạt động tại trường như đưa ra quyết định liên quan đến nhà trường, làm tình nguyện và/hoặc tham dự cuộc họp phụ huynh-giáo viên, Đêm Gặp Gỡ Giao Viên (Back to School Night), Ngày Tham Quan Trường (Open House), v.v.
- Truyền đạt tầm quan trọng của giáo dục và học vấn cho con tôi.
- Tôn trọng nhà trường, nhân viên, học sinh và gia đình.
- Tôn trọng sự an toàn của học sinh và nhân viên bằng cách lái xe cẩn thận, lịch sự và tuân thủ các quy tắc và thủ tục của bãi đậu xe.

CAM KẾT CỦA HỌC SINH

Tôi đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau đây theo khả năng tốt nhất của mình:

- Đến trường đúng giờ, sẵn sàng học tập và cố gắng hết sức.
- Mang theo các dụng cụ học tập cần thiết, hoàn thành hết những bài tập trong lớp và về nhà.
- Tuân thủ mọi quy định của nhà trường và lớp học.
- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp tại trường.
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh và giáo viên về những trải nghiệm ở trường để họ có thể giúp tôi thành công.
- Hạn chế thời gian sử dụng màn hình và các thiết bị điện tử (như máy tính bảng và điện thoại lưu động) và tăng cường học tập và đọc sách mỗi ngày sau giờ học.
- Tôn trọng bạn cùng lớp, nhân viên, gia đình, trường học và tài sản của trường.
- Báo cáo ngay về những hành vi bất nạt với giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên nào khác.
- Luôn cố gắng **GẮM GỪ** như một chú Gấu!

**CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHO
TRƯỜNG TIỂU HỌC BRYANT
TRỞ THÀNH MỘT NƠI ĐẶT BIỆT
ĐỂ TRẺ EM ĐƯỢC HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN!**

